

เรื่อง การดำเนินมาตรการของทางการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
เงินตราต่างประเทศ

ภายหลังจากที่ทางการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นแบบลอยตัว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ปรากฏว่าบุคคลในประเทศที่ได้รับเงินตราต่างประเทศยังรือรอที่จะไม่ขายเงิน ในขณะที่มีการเร่งซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระภาระผูกพันและถือครองไว้เพื่อเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อเสถียรภาพเงินบาทอย่างรุนแรงและเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ตลอดจนกำหนดระเบียบเกี่ยวกับผู้ส่งออกที่ได้รับความอนุเคราะห์ทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มอุปทานและลดอุปสงค์ในตลาดเงินตราต่างประเทศดังนี้

1. กำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินตราต่างประเทศจะนำเงินที่ได้รับเข้าฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้ต่อเมื่อมีภาระที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศนั้นให้แก่บุคคลในต่างประเทศภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่นำเงินเข้าฝากจากเดิมที่นำเข้าฝากได้โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องมีภาระผูกพันหรือไม่ ส่วนเงื่อนไขการให้มียอดคงค้างรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสนดอลลาร์ สรอ.สำหรับบุคคลธรรมดาและ 5 ล้านดอลลาร์ สรอ.สำหรับนิติบุคคลยังคงไว้เช่นเดิม
2. เข้มงวดการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทาง โดยกำหนดให้ผู้ซื้อเงินต้องแสดงหลักฐานการเดินทางทั้งหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วยานพาหนะเดินทาง จากเดิมที่กำหนดให้แสดงหลักฐานเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด พร้อมกับให้ธนาคารรับอนุญาตที่ขายเงินต้องจัดทำรายงานสรุปรายละเอียดการซื้อเงินของผู้เดินทางทุกรายยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทุกสิ้นวันทำการและส่งให้เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้มีการซื้อเงิน

3. ร่วมมือกับกรมตำรวจในการกวาดค้นจับกุมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. กำหนดให้ผู้ส่งออกเร่งนำรายได้จากการส่งออกเข้ามาในประเทศเร็วกว่าที่กำหนดไว้เดิมจาก 180 วัน เป็น 120 วันนับจากวันที่ได้ส่งของออก และเมื่อได้นำเงินเข้ามาในประเทศแล้วจะต้องขายหรือฝากเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้นำเงินเข้ามา

5. กำหนดให้ผู้ส่งออกที่ได้รับความอนุเคราะห์ทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะต้องทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ที่นำตัวสัญญาใช้เงินมาขาย โดยสัญญาขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าว จะต้องระบุจำนวนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบเป็นเงินบาทแล้วต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเงินตามตัวสัญญาใช้เงินที่ขายไว้

จึงขอแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

8 กันยายน 2540